



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับที่ 007/2558 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558



อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน กิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558

“ครูขอชมเชยนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษา ซึ่งปฏิบัติตนในฐานะเป็นตัวแทนที่ดีของมหาวิทยาลัย ขอให้รักษาคุณงามความดีอันนี้ไว้ และนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตการทำงานจริง สิ่งที่มาวิทยาลัยมอบให้ในวันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่เตือนความทรงจำว่า นักศึกษาได้สั่งสมประสบการณ์ที่ดีจากการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเท่านั้น ที่สำคัญยิ่งกว่าคือ การที่นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง เข้าใจลักษณะการทำงานตามวิชาชีพมากขึ้น และเห็นแนวทางในการจัดการตนเองให้ได้รับรางวัลจ้างงาน และวางแผนการพัฒนาอาชีพให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน”

อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาสำหรับคณาจารย์ มทส.” ตามข้อสั่งเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครั้งที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา และการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์เข้าอบรมทั้งสิ้น 94 คน ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมสหกิจศึกษาไทย จำนวน 79 คน ประกอบด้วยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 15 คน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 10 คน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 7 คน และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 47 คน

ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงานครั้งที่ 2/2558



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพฯ มีศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ อาทิเช่น นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชได้รับรางวัลนักศึกษสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ ในวันสหกิจศึกษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 ผลการจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิตมทส.ประจำปีการศึกษา 2557 นอกจากนี้แล้วยังได้เสนอวาระการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางการดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป

ฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดย อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจิระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธาน โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2558 มีนักศึกษาจำนวน 627 คน จาก 29 สาขาวิชา และมีกำหนดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม ถึง วันที่ 23 ตุลาคม 2558 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีขวัญและกำลังใจในการไปปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง และมหาวิทยาลัย

Thai Obayashi Summer Camp 2015



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับบริษัท นันทวัน จำกัด จัดโครงการค่ายวิชาการ Thai Obayashi Summer Camp ซึ่งเป็นโครงการระยะสั้น 3 วัน 2 คืน โดยจัดเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2558 และช่วงที่สอง ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 โดยรับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยโครงการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจากหลากหลายสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ข้อมูลและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยของบริษัทฯ รวมทั้งเยี่ยมชมผลงานของบริษัทฯ เช่น อาคารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงอาคารสูงซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยนักศึกษาจาก มทส. เข้าร่วมจำนวน 15 คน จาก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมีอาจารย์เข้าร่วม จำนวน 1 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

ฟังโอวาทหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกิจศึกษา 3/2557 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง F9131 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ โดย อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจิระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธานในการให้โอวาทและให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการทำงานแบบมืออาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน

สอบประเมินผลหลังเรียนเตรียมความพร้อม TOEIC



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดทดสอบเพื่อประเมินผลกิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ประจำปีภาคการศึกษาที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน และ วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 5205 อาคารเรียนรวม 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 101 คน

รายงานผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมการสะท้อนผลการเรียนรู้จากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557 โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้สะท้อนผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 46 คน จาก 12 สาขาวิชา

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง



เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สถาบันสมาชิกเครือข่ายฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้สู่การปฏิบัติและการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในท้องถิ่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ในฐานะประธานเครือข่ายฯ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการจัดสหกิจศึกษาให้ได้มาตรฐาน” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคุณวิศรุต ไชยเพชร ตำแหน่งผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิฟอร์มสไตล์ และได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่ผ่าน มา ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคุณเชน กอแก้วปฐมกุล ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ บริษัท สดดี เทค จำกัด และได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่าน มา ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าฝ่ายให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิ้มปะวัฒนะ และคณะจากมหาวิทยาลัยสยาม ในการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับอาจารย์ Mizusaki Taizo สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับคุณมาซายุกิ ชิเดะ ตำแหน่ง General Manager คุณบังอร กลิ่นสาลี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะจาก บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ที่ผ่าน มา ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

สหกิจศึกษานานาชาติ



ภาพการสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษานานาชาติ
ของนางสาวมนรดา สุขประชาชัย
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
กับ RMIT University, Australia ผ่าน Skype

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ประสานงานและจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้โครงการความร่วมมือ กับ มทส. รวมถึงได้อำนวยความสะดวกในการจัดสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษานานาชาติผ่าน Skype ทั้งนี้มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติในภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ระหว่าง 6 กรกฎาคม 2558 - 23 ตุลาคม 2558) รวมจำนวน 14 คน เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จำนวน 4 แห่ง และบริษัทเอกชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

1. นางสาวมนรดา สุขประชาชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ RMIT University, Australia
2. นายวรพันธ์ ว่องไว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ) ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ University of Victoria, Canada
3. นางสาวณาดดา ทองพรม นางสาวพัชราพร วิริชิตกุล และนางสาวกนกพร ชัยสุรสินทวี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ Hunan University of Humanities Science and Technology University, China
4. นางสาวปรามินทร์ แก้วสะเทือน และนางสาวอารณ์ คิมเข้ม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ Guizhou University, China
5. นายภัทรพล ศรีรักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ) ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ St.Vincent de Paul, Canada
6. นายวิศวุต เชื้อขุนทด นายพิชชากร พาพันธ์ และนางสาวกษณุชชญา ลั่นวงษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ Green World Genetics Co., Ltd., Malaysia
7. นายอรุช ลักขิกานันท์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ JKS Engineering Pty., Ltd., Australia
8. นายกิตติศักดิ์ จันทร์ทาวรา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และนางสาวปิยรัฐ ยศคำลือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ Vigor Foods Biotechnology Co., Ltd., China

กิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 2558

6 ก.ค.58	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2558 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ	17 ก.ค.58	- บรรยาย หัวข้อ “การเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ”
6-12 ก.ค.58	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2558 กรอก FM:CO4-2-05 และ FM:CO4-2-05 ผ่านระบบออนไลน์	24 ก.ค.58	- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ
7 ก.ค.58	- กิจกรรมแนะนำสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่	20-26 ก.ค.58	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2558 รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์
13-19 ก.ค.58	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2558 รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์	23 ก.ค.58	- บรรยาย หัวข้อ “ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัว ”
16 ก.ค.58	- บรรยาย หัวข้อ “หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา/เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ”	24 ก.ค.58	- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ